



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน (กรอบป้าย) ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ มูลค่าข่าว ๑๕๖,๑๙๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

บข.น.ชี้จุดเสี่ยงถูกชิงทรัพย์ มศว-มธบ.ติดกล้องป้องกัน

บข.น.สั่งสายตรวจดูแลเข้มเส้นถนนพญาไท อังรี
ดุรงค์ พิระราม 4 ซอยจุฬาฯ ป้องปรามผู้ร้ายก่อ
เหตุชิงทรัพย์นิสิตจุฬาฯ ระงับจุดเสี่ยงวิ่งราวเส้น
รามอินทรา รามคำแหง ลาดพร้าว ห้วยขวาง 'มศว-
มธบ.'ติดกล้องวงจรปิด (อ่านต่อหน้า 16)

จุดเสี่ยง

พล.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบาล (รอง ผบ.ชน.) ดูแลงานป้องกัน
ปราบปราม ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
กรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์
ข้อความลงในเฟซบุ๊กของสถาบัน ว่ามีนิสิตหลาย
รายตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้ายขณะกำลังนั่งรอ
รถประจำทางอยู่ที่ป้ายริมถนนพญาไท แขวงวัง
ใหม่ เขตปทุมวัน ในช่วงกลางวันอยู่เป็นประจำ
โดยล่าสุดนายอุบลชาติ อุทัยวิบูลย์ อายุ 21 ปี
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ถูกทำร้ายเมื่อ
กลางดึกวันที่ 4 มีนาคมว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม
ที่ผ่านมา ได้โดนผู้เสียหายและอาจารย์ของจุฬาฯ
มาร่วมพูดคุย ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจ
ดูแลเป็นพิเศษ ในเส้นถนนพญาไท อังรีดุรงค์
พิระราม 4 และซอยจุฬาฯ ซอยแยกต่างๆ

พล.ต.มานิตกล่าวว่า นอกจากนี้ได้ให้
สน.ปทุมวันซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ประสานสำนักงาน
ทรัพย์สินจตุฬาฯที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลอยู่แล้ว ให้ช่วยสอดส่องดูแลให้ทั่วถึงกัน
ส่วนที่อ้างกันว่านักศึกษาถูกชิงทรัพย์หลายราย
นั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีความเพียง 1
ราย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเคยเกิดเหตุมานานแล้ว
และไม่ได้แจ้งความเอาไว้

พล.ต.มานิตกล่าวว่า บข.น.มีทีมงาน
วิเคราะห์ปัญหา โดยจะมีการประชุมทุกวันศุกร์
จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายมีหลายกลุ่ม
หลายรูปแบบแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ใช้รถ
จักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ที่ผ่านมาจับกุมได้
ต่อเนื่อง สืบตักก่อนฝ่ายสืบสวน สน.บางเขน ก็
สามารถจับกุมได้ หรือสายตรวจ สน.พระราชวัง
ก็มีจับกุมได้โดยฝ่ายสืบสวนที่มี พล.ต.ต.ปริญญา
จันทร์สุริยา รอง ผบ.ชน. ดูแล สามารถทำหน้าที่
ได้เป็นอย่างดี จับกุมคดีต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการใช้วิธีตั้งด่านใหญ่ตรวจค้น

พล.ต.มานิตกล่าวว่า สำหรับจุดที่นักศึกษา
ถูกก่อเหตุชิงทรัพย์มีอยู่ทั่วไป ส่วนที่นักท่องเที่ยว
เที่ยวโดนวิ่งราว หรือชิงทรัพย์ก็จะเป็นย่าน

ทองหล่อ อุมพินี มักกะสัน ส่วนที่มักเกิดเหตุกับ
ประชาชนทั่วไปจะเป็นเส้นรามอินทรา รามคำแหง
ลาดพร้าว ห้วยขวาง ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ตรวจเข้มทุกจุด
เพื่อป้องกันเหตุอยู่แล้ว

รายงานแจ้งว่า สำหรับคดีวิ่งราวทรัพย์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555
รับแจ้ง 455 ราย จับได้ 283 ราย คดีชิงทรัพย์
รับแจ้ง 239 ราย จับได้ 153 ราย

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า
มศว ยังไม่เคยเจอปัญหาอาชญากรรมรุนแรง
ที่เกิดขึ้นกับนิสิตของมหาวิทยาลัย แต่จะมีบ้าง
ประเภทลักเล็กขโมยน้อย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มี
มาตรการป้องกันไว้ 2 ประเภท คือติดกล้องวง
จรปิดในบริเวณจุดเสี่ยงโดยรอบมหาวิทยาลัย
และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
คอยตรวจตราบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย
ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ได้ติดไฟให้ความ
สว่างไว้ในจุดที่มืด และเห็นว่าเสี่ยงแก่การเกิด
อาชญากรรม ส่วนเวลากลางคืนจะปิดประตูรั้ว
โดยรอบมหาวิทยาลัย

นายวารกรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (มธบ.) กล่าวว่า
มธบ.ยังไม่พบปัญหารุนแรง เพราะมหาวิทยาลัย
ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย
ของนักศึกษา โดยภายในมหาวิทยาลัยจะจัด รปภ.
คอยตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด
24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันหลายปีที่ผ่านมามี
ยังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และชุมชน
คอยเฝ้าระวังเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในชุมชน และ
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วย

"ส่วนตัวคิดว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องสร้างจิตสำนึกให้
กับนักศึกษาไม่ให้ประมาท และคอยระแวดระวัง
ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
นิสัยการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่อาจจะทำให้เกิด
ความประมาท และล่อล่อใจผู้ร้ายได้" นาย
วารกรณ์กล่าว

